



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อน เพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ "ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ยังได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เพื่อเป็นมาตรการในการพัฒนาหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ และเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และหลีกเลี่ยงการกระทำอันมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ จึงกำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ใบลงนามรับทราบนโยบาย

ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อฉบับนี้แล้ว มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรงค์ โศภิชฐ์ชล	ปลัด อบต.		
๒	นางพิกุล เมืองฟ้า	รองปลัด อบต.		
๓	นายพิเชษฐ์ อินแสน	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๔	นางสุภาพรรณ อุปนนไชย	หัวหน้าสำนักงานปลัด		
๕	นายนิคม จิตใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นางพัชรวิพรรณ ไสยญาติ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๗	นางสาวบุญศรี มั่นคง	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๘	นางสาวศิวพร ขอนกลาง	นิติกร		
๙	นายธีรศักดิ์ ไยดี	นักวิชาการศึกษา		
๑๐	นายศักดิ์ชัย สารดี	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๑	นายไมตรี วงศ์งาม	นักวิชาการสาธารณสุข		
๑๒	นางสาวจารุณี เสนากุล	นักทรัพยากรบุคคล		
๑๓	นางสาวแก้วตา วัฒนเสาวลักษณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๔	นางสาววนิดา พุ่มเพ็ญ	นักจัดการงานทั่วไป		
๑๕	นางวิลาวรรณ มูลเกษ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๑๖	นางสุรีย์พรรณ วัชรินทร์	นักพัฒนาชุมชน		
๑๗	นางสาวอัจฉราพรรณ คำสร้อย	นักวิชาการจัดเก็บรายได้		
๑๘	นางสาวสุภาพรรณ กันทะวิทย์	นักวิชาการเกษตร		
๑๙	นางณิชานันท์ นาแหลม	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๒๐	นางนันทภา โฉมยงค์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
๒๑	นางสาววรรณิ คำเหมือง	นักวิชาการพัสดุ		
๒๒	นายคมกฤษ แปงใจ	นายช่างโยธา		
๒๓	นางพัทธ์ธีรา คำรังสี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๒๔	นางสาวปวีณา ชันคำนันตะ	เจ้าพนักงานธุรการ		
๒๕	นางสาวสุรารักษ์ ป่าหลวง	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์		
๒๖	นายสุรียนต์ ดวงจันทร์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ		
๒๗	นายพยุงค์ จุมพิศ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
๒๘	นางรภัสลดดา ดวงแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		
๒๙	นางมณีรัตน์ วลิตวารังค์กูร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด		

